

## Chúa nhật Lễ Lá – Năm C

### TGM VŨ VĂN THIÊN

*Chúc mừng Đấng nhân danh Chúa mà đến*

***Cùng với tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới, chúng ta bước vào Tuần Thánh. Chúa nhật này, chúng ta kính nhớ việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem. Cuộc hành trình của Ngài đã khởi đầu ở Galilêa và nay sắp đến hồi kết thúc. Giêrusalem là thành phố cùng. Nơi đây, Ngài bị khổ đau thối nát ra. Đó là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cuộc khổ nạn sinh ra con đường cho nhân loại, mọi người và mọi thế hệ.***

Đức Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta thấy cho đến nay, sự mong chờ của Đấng Thiên Sai vẫn được giữ kín. Nhưng hôm nay, Ngài đã bước vào thành thánh và vào đến thành. Chúa bước vào bày sự mong chờ đích thực của Ngài và những môn đệ của dân Ít-ra-en, với Mục tử Nhân lành sẵn sàng hiến mình vì đàn chiên. Ngài không bước vào thành trên một chiến xa như các thủ lĩnh giới phóng thích ông làm, nhưng trên một con lừa con. Điệu này vừa như một điệu nhạc ngôn sứ của Cựu Ước, vừa cho thấy Đức Giêsu đến giới phóng con người bước vào sự khiêm nhường và bước vào cái chết của người. Khái niệm "giới phóng" qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu phải được hiểu hoàn toàn khác với quan niệm trần gian. Khi long trọng bước vào thành, Ngài đã dẫn dân chúng hoan hô, nhưng cành lá ôliu được treo ra trên con đường Ngài đi như một tấm thảm chào mừng chiến thắng. Dân chúng hân hoan vui mừng và hô lên tiếng "Hosana, chúc mừng Đấng nhân danh Chúa mà đến". "Hosana" trong tiếng Do Thái vừa là một tiếng tụng hô, được thổi cũng có nghĩa là "xin cứu giúp chúng tôi". Chances như những người Do Thái có một hôm đó đứng lên tụng ca Đức Đavít khi ông chiến thắng người Philistin trở về trong tiếng hoan hô chúc mừng của dân chúng.

Ngày hôm nay, Đức Giêsu – Đấng đã long trọng vào thành Giêrusalem năm xưa – cũng đang đi vào các thành phố và làng mạc của chúng ta. Ngài đã bước vào gặp gỡ khích lệ chúng ta giữa cuộc sống đầy những khó khăn và gian nan thử thách này. Ngài đến với chúng ta như một Đấng duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua ách nô lệ của tội lỗi và thù hận. Ngài là Đấng duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua mọi tội lỗi của sự sống nhân bản và liên đới với nhau. Dung mạo của Chúa Giêsu trong cuộc đời hôm nay không giống như một vị tướng hùng mạnh chinh đông dẹp bắc, nhưng Ngài mang gương mặt hiền lành và khiêm nhường. Vài ngày sau bước vào thành Giêrusalem, Đức Giêsu là người bước vào ta đóng đinh và phục sinh. Vòng tròn thiên đàng được đặt trên đầu Chúa là một vòng đời như những gai nhọn. Đó là cái nhìn của người, cái chết của Chúa được coi như một thảm kịch và thảm họa. Thế ra, đó là một chiến thắng vĩ đại,

chỉn chỉnh tình yêu và lòng tin.

Cuộc sống khó khăn Chúa vẫn đang diễn ra nơi những người đau khổ, nghèo hèn, bệnh tật, áp bức và thất bại công trong xã hội của chúng ta hôm nay. Chúa đang đi qua cuộc đời này. Có những người đón tiếp Chúa, những người cũng có những người đóng góp vì Chúa đi ngang qua cuộc đời họ. Tin rằng Chúa là người khiêm tốn, đôi khi bị lừa dối bởi bất cứ ai âm thầm họ tiếp cận "bị lừa dối" để y bon chen và giành giật. Vì thế, đừng ngừng nghe lời của Ngài, chúng ta phải trút bỏ tất cả tâm hồn những toan tính, tham vọng. Chúa thấu lòng tâm sự với những ai biết chuyên tâm cứu người và những tâm hồn thích sống trong lòng đời người.

Sau khi tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ trở về nhà mang theo một vài cành lá đã được làm phép. Cành lá này nhắc nhở chúng ta đã hát: "Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến". Cành lá này cũng nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta. Trong cuộc đời đau khổ của ông bóng cây ôliu và cây Dầu, Ngài đã muôn đời các môn đệ bên. Ngày hôm nay, Ngài cũng mời gọi chúng ta như thế. Ngài mời chúng ta hãy là những nhân lo âu báo sự chết và phục sinh của Ngài cho đến tận cùng thời gian. Ngài mời chúng ta cũng biết hy sinh cho nhau, để cuộc sống này trở nên nhân ái và công bình hơn. Ngài còn mời chúng ta hãy tiếp nối sự sống của Ngài xây dựng Nước Trời, một công trình được thực hiện ngay đời này và sẽ hoàn thành khi Ngài lại đến trong vinh quang. Vì thế, cành lá chúng ta mang về nhà cũng là bằng chứng những cam kết trung thành đến thân theo Chúa. Trong suốt Tuần Thánh này, chúng ta được mời gọi liên kết một thể với Chúa trong lòng cứu người.

**Khi chúng ta hành Hy vọng, chúng ta được đón nhận những hoa trái của cuộc sống khó khăn của Giêsu. Ngài ban cho chúng ta không chỉ mình và máu Ngài, mà còn sự kết hợp một thể với Chúa Cha. Ngài đã khải lộ cho chúng ta một cuộc sống quở trách và sự liên kết tận tụy và thân tình trên và dưới Thiên Chúa là Cha của Ngài. Lạy Chúa, xin chúng con Đấng tin cậy chúng con mãi mãi trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa. Amen.**

**+TGM Giuse Vũ Văn Thiên**

Kính chuyển:

Hồng